

# ปตท. ร่วมสนับสนุนงาน BUS & TRUCK '16 พร้อม รุกการขับเคลื่อนตลาดรถใหญ่



ปตท. ร่วมสนับสนุนการจัดงาน BUS & TRUCK '16 ชูนวัตกรรมเด่นสำหรับรถใหญ่เต็มพิกัดในงาน เดินหน้าผลักดันธุรกิจขนส่งพาณิชย์สำหรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนธุรกิจภาคขนส่งเพื่อการพาณิชย์เปิดประตูสู่ตลาดในระดับภูมิภาคอาเซียน ตอบรรณนโยบายและแผนขยายเศรษฐกิจของประเทศหลังเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปีนี้ ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในงาน BUS & TRUCK '16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด Open Up New Success พร้อมนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์เต็มรูปแบบภายในงาน

คุณศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้จัดงานฯ เปิดเผยว่า “ทางผู้จัดงานฯ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ซึ่งการผสมผสานความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นกลไกและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการขยายโอกาสและสร้างช่องทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่งเพื่อการพาณิชย์ รวมไปถึงการส่งเสริมธุรกิจด้านการขนส่งให้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้รอดหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง”

โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์สู่ตลาดอาเซียน เตรียมพบกับที่สุดแห่งนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และบริการด้านเทคนิคโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท. ในงาน BUS & TRUCK '16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 13 บนพื้นที่จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำข้อมูลและสาธิตผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการมากมาย

นอกจากนี้ ในงาน BUS & TRUCK '16 ยังรวบรวมยานยนต์ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการพาณิชย์จากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ของตกแต่ง และศูนย์บริการเพื่อชาวรถใหญ่อื่นๆ อีกมากมายกว่า 100 รายการ บนพื้นที่จัดงานรวมกว่า 15,000 ตารางเมตร พร้อมกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจที่คนรักรถใหญ่ไม่ควรพลาด อาทิ THAILAND TOUR THEQUE 2016 การประกวดแสง สี เสียงสำหรับรถโดยสารเพื่อสันทนากการ , รถใหญ่-ไฟ-แรง (TRUCK LIGHT SHOW 2016) การประชันแสง-สีของสุดยอดรถบรรทุกตกแต่งที่งดงาม

แข็งแกร่ง และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย, THAILAND BEST BUS BODY 2016 กิจกรรมการประกวดรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ รวมทั้งการจัดประชุมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาชีพจากหน่วยงานและสมาคมชั้นนำของประเทศอีกมากมาย งาน BUS & TRUCK '16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 13 โดย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค กรุงเทพฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.BusAndTruckExpo.com](http://www.BusAndTruckExpo.com)